



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธารักษ์ จังหวัดนครพนม ๔๘๑๙๐

ที่ นพ. ๑๐๓๒/ ๕๗๕

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธารักษ์

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธารักษ์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะด้านต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดตามสำเนาประกาศฯ ที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธัชวิทย์ วงศ์เข้มมา)
สาธารณสุขอำเภอโพธารักษ์



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธารมย์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธารมย์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาใน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะด้านต่างๆ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อ - สกุล
๑	นางสาวณัฐนิชา แก้วนามไชย
ลำดับ	สำรอง
๑	นางสาวฉัตรประวีร์ สุขพันธ์

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อให้นำหลักฐานฯ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธารมย์ ถ้าไม่มาในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

๑. บัญชีสำรองมีกำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว บัญชีสำรองนี้เป็นอันยกเลิกและไม่มีข้อผูกพันกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธารมย์อีกต่อไป

๒. บัญชีสำรองจะนำมาใช้กรณีที่ ผู้ผ่านการเลือกสรรสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัว เข้าปฏิบัติงานตามวันเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาในได้หรือเมื่อมีอัตราว่าง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธัชวิทย์ วงศ์เข้มมา)
สาธารณสุขอำเภอโพธารมย์

หลักฐานที่ต้องยื่นในวันมารายงานตัว

๑. สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร/ใบประกาศนียบัตร) และสำเนาแสดงผลการศึกษา(Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร จำนวน ๒ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
๓. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย